
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานอธกิารบดี 

ครั้งที ่1/2559 

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 

ณ ห้องประชุมส านักงานแมโ่จ้ 80 ปี อาคารส านักงานอธกิารบดี 

----------------------------- 

รายชื่อผู้มาประชุม      ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จ าเนียร  ยศราช อธิการบด ี           ประธานกรรมการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กชพร  ศิรโิภคากิจ รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 

3. นายอภิชาติ  สวนค ากอง รองอธิการบดีฝา่ยกายภาพ 

๑. 4. นายปิยะวัฒน์  ยาวิชัยชูลาภ ผู้ช่วยอธิการบด ี

๒. 5. นางกมลวรรณ  เปรมเกษม ที่ปรึกษาอธิการบด ี

๓. 2. นางสาวณัฐฐนิีย ์ สินฉิม ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   

6. นายประคอง  ยอดหอม ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่ 

7. นายวิเชียร   ค ารนิทร ์ ผู้อ านวยการกองสวสัดิการ 

9. นางสาวสิรวธี์  อินจนิดา ผู้อ านวยการกองแนะแนว สหกจิศึกษาและศิษย์เกา่สัมพนัธ์ 

10. นางจินดา  จันท ี ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

11. นางสาวนีร  เรียนกุนา ผู้อ านวยการกองคลัง 

3. นางประทุมทิพย์  ดวงทวีรัตน์ ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 

12. นายประศาสน ์ กอ้งสมทุร ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

๔. 13. นายสมวงศ ์ ทิพย์ประจกัษ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการเจา้หนา้ที่  

14. นางสมพร  แรกช านาญ ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

16. นางศรีกุล  นันทะชมพู ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

15. นางวราภรณ ์ ฟูกุล ผู้อ านวยการส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

8. นางเจริญศรี  เอี้ยงกุญชร รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานอนมัยและพยาบาล  

แทน ผู้อ านวยการกองกจิการนักศึกษา 

17. นางปราณี  พันธุ์วุฒิ ผู้อ านวยการกองกลาง     กรรมการและเลขานุการ 

18. นางพัชรี  ค ารนิทร ์ หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏบิัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กรรมการลาประชุม 

1. อาจารย์รชฏ  เชือ้วิโรจน ์ รองอธิการบดีฝา่ยยุทธศาสตร์ 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 

1. นางธัญทิวา  เผ่าตะ๊ใจ    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
 

  เนื่องจากประธานคณะกรรมการติดภารกิจจ าเป็นเร่งดว่นจะเข้าประชุมภายหลัง ได้มอบให้รอง

อธิการบดีฝา่ยบรหิาร ด าเนินการประชุมไปกอ่น เมื่อกรรมการมาครบองคป์ระชุมแล้วประธานคณะกรรมการได้

กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1. เรื่องที่อธกิารบดแีจ้งเพื่อทราบ 
 

  -ไม่มี- 
 

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 

  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานอธกิารบดี 

        ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 
 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานโดยไม่มีการแกไ้ข 
    

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการด าเนินงาน 
 

(๑) แผนปฏบิัติราชการส านักงานอธกิารบดี ประจ าปีงบประมาณ 2559  
 

            คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2558 มีขอ้เสนอแนะพอสรุปดังนี้  

1. ควรจะทบทวนอีกครัง้ว่า โครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนควรจัดล าดับความส าคัญ

และขอจดัสรรงบประมาณ หรอืมกีจิกรรม/โครงการที่ซ้ าซ้อนกันหรอืไม ่เมื่อพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ 

ป ี2558  มีประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาประกอบด้วย คอื 

        ประเด็นที่ ๑ ยงัมีกิจกรรมและโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เช่น เรื่องการปรับปรุง

ระเบียบ ข้อบงัคับต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งควรล าดับความส าคัญว่าควรจะด าเนนิการในส่วนไหน อย่างไร 

         ประเด็นที่ 2 ในวาระที่ 3.5 การประเมินความสุข ความพงึพอใจ ผู้รับบรกิารของ

ส านักงานอธิการบด ีควรน าความเห็นและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง ไปก าหนดเป็นกิจกรรมหรอืจะน าไปเพิ่ม

ในกจิกรรม/โครงการใด ได้หรอืไม ่อยา่งไร ทั้งนี ้ 

2. ควรมีการบูรณาการการท างานในระดับหัวหนา้งานและผูป้ฏิบัติการมากขึน้ และควร

เป็นระบบที่ชัดเจน 

3. ควรพิจารณาก าหนดกิจกรรม/โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จาก

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งบางเรื่องอาจอยู่ระหว่างด าเนินการ เช่น 

การจัดซื้อรวมศุนย์จะท าอย่างไรให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จรงิ, โครงการถ่ายเอกสารรวมศูนย์ เป็นต้น 
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4. ควรเสนอผลการวเิคราะห์จดุแข็งจุดอ่อน (SWOT) ให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ ให้กองแผนงานส่งให้ทุกหน่วยงานพิจารณากิจกรรม

และล าดับความส าคัญของโครงการ เสนอที่ประชุม สนอ.ฟอรั่ม พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการส านักงาน

อธิการบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแผนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และจะเสนอที่

ประชุม สนอ.ฟอรั่ม และเสนอคณะกรรมการ สนอ. ในการประชุมคร้ังต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้น าไปพิจารณาใน สนอ.ฟอรั่ม แล้วน าเสนอคณะกรรมการ

ส านักงานอธิการบดีครัง้ต่อไป 
 

(2) แนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  
 

  ตามที่คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดท าแนวทาง

ในการพัฒนา และรวบรวมเสนอที่ประชุม สนอ.ฟอรั่ม ก่อนเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีพิจารณา

ต่อไป นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และจะเสนอตามขั้นตอนต่อไป จึงเสนอที่ประชุม

ทราบ 
 

  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

(3) การจัดตั้งศูนยถ์่ายเอกสารรวมศูนย์ 
 

  ตามที่คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ได้

พิจารณาเรื่องการจัดตั้งศูนย์ถ่ายเอกสารรวมศูนย์ และมีมติดังนี้  

1. เห็นชอบให้คณะท างานฯ ด าเนินการเรื่องการจัดตั้งศูนย์ถ่ายเอกสารตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้

แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 

2. ให้น าขอ้เสนอแนะจากที่ประชุมไปหารอืในที่ประชุม สนอ.ฟอรั่ม เพื่อแก้ไขปัญหา โดยอาจ

ก าหนดเปน็ระเบียบหรอืประกาศใช้ปฏิบัตใิห้เป็นแนวเดียวกนั และสรุปเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี

พิจารณา 
 

ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่ แจ้งว่า ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายและปัญหา

อุปสรรคของแต่ละหน่วยงาน ผลปรากฏว่า ยังไม่สามารถด าเนินการตามก าหนดได้ เนื่องจากบางหน่วยงานมี

ลักษณะงานที่จ าเป็นต้องถ่ายเอกสารจ านวนมากและใช้เครื่องสแกนเอกสาร และบางหน่วยงานใช้กระดาษชนิด

พิเศษ เช่น พิมพ์เขียว กระดาษ A3 เป็นต้น ซึ่งคณะท างานพิจารณาแล้วว่าจะด าเนินการรวบรวมข้อมูลต่ออีก

ระยะหนึ่ง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายแฝง เช่น ค่าหมึกพิมพ์ ค่าปริ้นเอกสาร เป็นต้น อีกทั้งล่วงเลยปีงบประมาณ 

2559 มาแล้วหนึ่งไตรมาส บางหน่วยงานจึงได้ด าเนินการท าสัญญาจ้างเหมาไปเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประ

ชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการตามเดิมไปกอ่น  
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ขณะนี้สถานบริการน้ ามัน ปตท. ประตูบางเขน ได้เปิด

ให้บริการแล้ว จึงขอให้ผู้อ านวยการแจ้งขอความร่วมมือจากบุคลากร เติมน้ ามันที่สถานบริการน้ ามันดังกล่าว 
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กรณีหน่วยงานที่มีสัญญากับสถานบริการน้ ามัน ปตท. ป่าซาง ขอให้ปรับเปลี่ยนมาท าสัญญากับสถานบริการ

น้ ามัน ประตูบางเขน ต่อไป นอกจากจะได้ส่วนลดแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. ให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายเอกสารให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 ส าหรับ 

กรณีหน่วยงานที่ได้ท าสัญญาฯ ไปแล้ว ให้ด าเนินการตามสัญญาจนครบ กรณีหน่วยงานที่

ถา่ยเอกสารทั่วไปให้ไปใช้บริการศูนย์ถ่ายเอกสารรวมศูนย ์ 

2. ให้คณะท างานฯ พิจารณาก าหนดพื้นที่ อัตราค่าเช่า โดยอาจเพิ่มในสัญญาให้สามารถ

จ าหน่ายเครื่องดื่มได้  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
 

4.1  พิจารณา “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคมุภายใน ปงีบประมาณ 2559 

ของส านักงานอธกิารบด ี
 

   ตามที่ส านักงานอธิการบดี  ต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  และการควบคุมภายใน 

ปีงบประมาณ 2559 เพื่อผลักดันการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดีให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย นั้น 

ในการนี้ ส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดท า “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน ปีงบประมาณ 2559 ของส านักงานอธิการบดี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะท างานด้านบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และที่ประชุม สนอ.ฟอรั่ม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 

เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ปัจจัยเสี่ยง :  ผู้บริหาร / ผู้ปฏิบัติงานมีความต้องการหลากหลายท าใหก้ารให้บริการดา้นสารสนเทศ 

       ไม่ครอบคลุมและครบถ้วนส่งผลให้ผูบ้รหิาร/ผู้ปฏิบัติ ไม่มีความพึงพอใจ 

       ในการใช้สารสนเทศ 

 กิจกรรม : - ปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศให้ครอบคลุมและครบถ้วน  

- ประชาสัมพันธ์ให้ผูบ้รหิารและผู้ปฏิบัติงานทราบถงึข้อมูลที่มีอยู่ในสารสนเทศ  

   เพื่อให้มีการน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์  

 ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ : เดือนมีนาคม 2559 

 ตัวชี้วัด : คา่เฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบรกิารระดับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานในการ 

ใช้สารสนเทศ คา่เฉลี่ย 3.50 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาบุคลากร (น าไปพิจารณาจัดวางการควบคุมภายใน เนื่องจากเป็นเรื่อง 

  บรหิารจัดการภายใน) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยง :  ความเสียหายของโครงข่ายสายสัญญาณและอุปกรณร์ะบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์  

  ท าให้ไม่สามารถเขา้ถึงระบบเครือข่ายได้ โดยมีสาเหตุมาจาก  
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- การปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงถนนและสิ่งแวดล้อม (กิ่งไม้)  ใกล้สายสัญญาณ  

- หม้อแปลงไฟระเบิด 

- เกิดไฟไหม้สายสัญญาณ 

- ระบบไฟฟ้าไม่เสถยีร 

- สถานการณฉ์ุกเฉิน (ไฟไหม้ น้ าท่วม แผน่ดินไหว) 

- สัตว์กัดแทะ ประเภทหนูหรอืแมลง 

กิจกรรม : ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

- ตรวจสอบสายสัญญาณอย่างสม่ าเสมอ 

- ตรวจสอบระบบการท างานของอุปกรณอ์ย่างสม่ าเสมอ 

- จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายไว้ส ารองบางส่วน 

- ติดตั้งและตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงประจ าห้อง 

- มีแผนเตรียมพรอ้มกรณีฉุกเฉนิ และซักซอ้มตามแผนกรณฉีุกเฉนิ 

- มี Site ส ารอง (Cloud) 

 ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ : เดือนเมษายน 2559  

 ตัวชี้วัด : คา่เฉลี่ยความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของการให้บริการโครงข่าย 

   อินเทอร์เน็ต คา่เฉลี่ย 4.00 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการให้บริการ 

ปัจจัยเสี่ยง :  ผู้ใชบ้รกิารส านักงานอธิการบดีมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 

ส านักงานอธิการบดีน้อย 

กิจกรรม : ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

- ทุกหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีเขียนขั้นตอนการด าเนินงานในการ

ให้บริการขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดความ

เข้าใจที่ชัดเจนและตรงกัน                        

- มีการสอนงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อทดแทนบุคลากรที่ใกล้เกษยีณอายุราชการ 

 ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ : เดือนเมษายน 2559  

 ตัวชี้วัด : คา่เฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบรกิารจากการใช้บริการของส านักงานอธิการบดี  

   คา่เฉลี่ย 4.00  
 

ด้านเหตุการณ์ภายนอก 

ปัจจัยเสี่ยง :  เกิดเหตุการณล์ิฟท ์ขัดข้องโดยมีสาเหตุมาจากกระแสไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก 

  มหาวิทยาลัยดับ 

กิจกรรม : ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

- จัดอบรมผู้ที่เก่ียวข้องถงึมาตรการในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณล์ิฟทข์ัดข้อง 

   และมีคนติดอยู่ในลิฟท ์                      
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- ก าหนดผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบคนติดอยู่ในลิฟทห์ากเกดิเหตุการณล์ิฟทข์ัดข้อง  

 ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ : เดือนมีนาคม 2559  

 ตัวชี้วัด : สามารถแก้ไขปัญหาลิฟทข์ัดข้องอันมีสาเหตุจากกระแสไฟดับให้แล้วเสร็จ  

5 นาทีต่อคร้ัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้ 

๑. ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการให้บริการ จะเห็นได้จากผลการประเมินที่ผ่านมา 

ผู้ใช้บริการส านักงานอธิการบดีมีความพึงพอใจน้อย ควรพิจารณาว่ามาจากสาเหตุใด ต้องรู้ปัญหาจึงจะ

สามารถแก้ไขและปรับกระบวนการได้ อาจเริ่มจากการปรับแบบสอบถามและกลุ่มเป้าหมายก่อน โดยให้กอง

การเจ้าหน้าที่ และส านักงานคุณภาพและมาตรฐาน ร่วมกับจัดท าร่างแบบสอบถามและเสนอที่ประชุม สนอ.

ฟอรั่ม พิจารณาก่อน 

  2. เนื่องจากความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเรื่องส าคัญของส านักงานอธิการบดี และ

ควรสามารถน าไปแก้ไขปัญหาได้จรงิ แต่จะเห็นว่าบางกจิกรรมยังไม่สอดคล้องกับความเสี่ยง และมีการแกไ้ขใน

หลายประเด็น จึงควรน าไปพิจารณาใน สนอ.ฟอรั่ม กอ่น 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีตใิห้ปรับแบบสอบถามให้ครอบคลุม และก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะ

เก็บแบบสอบถาม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนแล้วน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้เสนอที่ประชุม 

สนอ.ฟอรั่ม พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง กอ่นเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีในการประชุมคร้ังต่อไป 

 

 

 

 
 




